

ที่ M_BD 0013/2563

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการเพื่อเปลี่ยนแปลงชื่อ และข้อมูลกองทุนหลักที่ลงทุน (Master Fund) ของกองทุนเปิดจำนวน 3 กองทุน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นรายละลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลกองทุนหลักที่ลงทุน (Master Fund) ของกองทุนเปิดจำนวน 3 กองทุน คือ

1. กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อีควิตี้ (PRINCIPAL APDI)
2. กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL APDIRMF)
3. กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อีควิตี้ (PRINCIPAL APEQ)

โดยเปลี่ยนแปลงชื่อกองทุนหลัก ปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ในนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก และเพิ่มข้อความสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และข้อมูลต่างๆตามกองทุนหลักเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยกองทุนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญของแก้ไขเพิ่มเติมได้ดังนี้

ประเด็นที่แก้ไข	เดิม	ใหม่
1) แก้ไขชื่อกองทุนหลัก (Master Fund)	CIMB - Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund	Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund
2) นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก	<ul style="list-style-type: none"> • สัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนอยู่ระหว่างร้อยละ 70-98 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ • สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 	<ul style="list-style-type: none"> • สัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนอยู่ระหว่างร้อยละ 60-98 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ • สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3) เพิ่มข้อความสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของกองทุนหลัก	-	อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลักได้ หรือในกรณีที่กองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นรายละลงทุนแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายละลงทุนทราบตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ตามวันที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2686-9595 ได้ทุกวันในเวลาทำการ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.principal.th

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด